



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

ISO 9001 - 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Số: 149/CV -CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

**Về việc:** Đẩy nhanh quá trình hoàn tất các yêu cầu trong Thỏa thuận giải quyết nhằm sớm thực hiện giải trừ Lệnh cấm của Ngân hàng Thế giới.

Căn cứ:

- Thông báo cấm Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) ban hành bởi Ngân hàng Thế giới ngày 27/3/2019.
- Thỏa thuận giải quyết số 129 ký giữa Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam và WBG (IBRD, IDA, WBG and INT).
- Tình hình hiện tại của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

Vừa qua trong suốt thời gian làm việc với Đại diện Tư vấn, dưới sự điều phối của Tổng Công ty VIWASEEN Công ty WASECO luôn hợp tác chặt chẽ, tích cực và nhanh chóng có các điều chỉnh, phản hồi nhằm đáp ứng theo các yêu cầu về tuân thủ liên chính của WB. Đến nay công tác tuân thủ liên chính của Công ty WASECO đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của Tư vấn.

Trong thời gian tới thị trường phía Nam sẽ có nhiều Dự án liên quan đến đầu tư xây dựng các hệ thống thu hồi và xử lý nước thải, tăng cường nguồn nước, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu tài trợ bởi WB. Những dự án này phù hợp với thế mạnh và năng lực của Công ty WASECO không thể tham gia do ảnh hưởng của lệnh cấm. Việc kéo dài lệnh cấm này sẽ làm Công ty WASECO đánh mất thị trường và nhiều khách hàng truyền thống phía Nam trong hiện tại và tương lai, trực tiếp ảnh hưởng dài hạn đến công việc kinh doanh của Công ty. Hơn nữa, là một Doanh nghiệp niêm yết trên sàn Chứng khoán, Công ty WASECO đang bị áp lực lớn từ phía các Cổ đông (ngoài Viwaseen) do lợi ích của họ phần nào bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt này.

Với mong muốn hỗ trợ tích cực Tổng Công ty để đẩy nhanh quá trình giải trình và tìm kiếm giải pháp rút ngắn thời hiệu hoặc chuyển đổi hình thức của lệnh cấm, Công ty WASECO kính đề nghị Tổng Công ty Viwaseen có kế hoạch đẩy nhanh quá trình làm việc với Tư vấn và WB cùng với giải pháp và lộ trình cụ thể cho việc giải trừ lệnh cấm hoặc thay đổi sang hình thức không cấm tham gia với điều kiện.

Công ty WASECO cam kết sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Viwaseen để thực hiện các yêu cầu và hành động cần thiết. Công ty WASECO cũng sẽ tiếp tục chủ động tuân thủ các yêu cầu liên chính của WB và duy trì chương trình kiểm toán nội bộ định kỳ dựa trên một hệ thống quản trị minh bạch nhằm đảm bảo những cam kết của mình.

Trân trọng,

**Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước**

Nơi nhận :

- Như Trên
- Lưu VP



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Trung Hiếu*